

**TỈNH ỦY TUYÊN QUANG**

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

\*

Số 1273-CV/TU

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 3 năm 2017

Về việc thực hiện Kết luận số 11-KL/TW

ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư



- Kính gửi:** - Các ban cán sự đảng, đảng đoàn  
- Các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  
và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh  
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

-----

Thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1- Các cấp ủy đảng, chính quyền; các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Cần nhận thức rõ an toàn thực phẩm có tầm quan trọng sống còn đối với sức khỏe, hạnh phúc của từng người dân, giống nòi dân tộc và sự phát triển bền vững của đất nước; trở thành thách thức an ninh phi truyền thống. Bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa cấp bách, vừa lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, trước hết là người đứng đầu; là chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm ở các cấp; phấn đấu thực hiện tất cả các thực phẩm được sản xuất, kinh doanh, lưu thông và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đều là thực phẩm an toàn. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở phải kiên trì, kiên quyết lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; toàn hệ thống chính trị và toàn dân, nhất là đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp và từng hộ gia đình, từng người dân cần chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

2- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 52-KL/TU ngày 18/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 05/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng

Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm. Có các giải pháp thiết thực nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm.

3- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, của doanh nghiệp, của nhân dân về an toàn thực phẩm, về các chủ trương, chính sách, pháp luật và những kiến thức cần thiết về an toàn thực phẩm; khơi dậy và phát huy tính trung thực, đạo đức kinh doanh, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng của từng doanh nghiệp, doanh nhân, từng hộ gia đình và từng người dân trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát và phản biện xã hội trong thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

4- Các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những kiến thức cần thiết về an toàn thực phẩm đến nhân dân; tăng cường chuyên đề, chuyên mục tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm theo hướng đa dạng, hấp dẫn, có sức thuyết phục, phù hợp với trình độ, nhu cầu của người dân từng vùng, miền. Chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; phê phán những hành vi sai trái trong thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm.

5- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đơn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban Bí thư TW Đảng (báo cáo)
- Ban Tuyên giáo Trung ương
- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy
- Đ/c Chánh, Phó VPTU
- Chuyên viên VPTU
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



**Nguyễn Hồng Thắng**